

BẢN TIN HNLA **---THÁNG 6/2023---**

TIN SỰ KIỆN

HỘI THẢO “LOGISTICS VỚI BỐI CẢNH 2023 - VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP”



Hội thảo “Logistics với bối cảnh 2023 – Vấn đề & Giải pháp” vừa diễn ra tại Hải Phòng ngày 3/6/2023 được chủ trì Liên Hiệp hội Logistics Hà Nội – Hải Phòng với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp trong ngành. Thông qua ý kiến luận bàn của các diễn giả, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã cùng tìm hiểu thêm về bối cảnh kinh tế năm 2023 và các thách thức trong lĩnh vực logistics cũng như đưa ra giải pháp hữu ích để cùng nhau “vượt sóng”. Theo Hiệp hội Logistics Hà Nội, từ quý 4/2022, những dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế đã xuất hiện, gây ra sự lo lắng của các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Với nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam đã bị tác động lớn bởi những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia Logistics cùng các thành viên hai Hiệp hội cùng đồng quan điểm rằng, doanh nghiệp cần xác định để có sự chuẩn bị tối ưu về nhân sự, tài chính, vận hành, thị trường. Khi vai trò của Hiệp hội (kết nối, cung cấp thông tin) được nâng lên, các thành viên sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và nỗ lực tối ưu dịch vụ logistics theo từng ngành hàng.

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA - THÔNG TƯ 33/2023/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 33/2023/TT-BTC nêu rõ, trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do các bộ quản lý chuyên ngành đã công bố trước ngày 15/7/2023 thì tiếp tục thực hiện theo công bố của các bộ quản lý chuyên ngành. Thông tư số 33/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023.



CUỘC GẶP GIỮA HNLA VÀ HAMI VỀ TIỀM NĂNG HỢP TÁC TƯƠNG LAI



Ngày 22/6/2023 tại văn phòng Hiệp hội Logistics Hà Nội (ICD Mỹ Đình, số 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện của Hiệp hội Logistics Hà Nội (HNLA) và Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội (HAMI). Với sự tham gia của Ông Trần Đức Nghĩa – Chủ tịch Hiệp hội; Ông Triệu Văn Bằng – Phó chủ tịch Hiệp hội; Bà Lê Thanh Loan – Trưởng ban Hội viên và Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Chánh văn phòng.

Sự kiện sắp diễn ra ngày 28/6/2023 hội thảo “Logistics thúc đẩy liên kết ngành & nâng cao cuối giá trị” HNLA và HAMI sẽ ký MOU và thúc đẩy sự hợp tác sau khi ký MOU với những hoạt động cụ thể thiết thực. Các bài giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được tổ chức trong một sự kiện khác. Tuy nhiên, tại Hội thảo ngày 28/6/2023, HNLA sẽ dành không gian để các hội viên HAMI đặt bàn giới thiệu sản phẩm.

Thực hiện mục tiêu của Thành phố trong Kế hoạch số 299/KH-UBND về việc phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Thủ đô đến năm 2025 trong đó đặt ra mục tiêu đạt tỷ lệ mua ngoài dịch vụ logistics là 60%-65%. Sự hợp tác của Hiệp hội sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác giữa Hội viên của hai bên.

HỘI THẢO “LOGISTICS THỨC ĐẨY LIÊN KẾT NGÀNH & NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ”

Ngày 28/6, Hiệp hội Logistics Hà Nội (HLNA) phối hợp Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo “Logistics thúc đẩy liên kết ngành và nâng cao chuỗi giá trị”. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hiệp hội cùng thúc đẩy việc hợp tác, góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp và các hiệp hội như: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực TP. Hà Nội (HAMI)...



HỢP TÁC LOGISTICS GIỮA HÀ NỘI VÀ QUẢNG TÂY



Nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ logistics xuyên biên giới giữa Trung Quốc và các nước Asean cũng như đảm bảo chuỗi cung ứng cho các hoạt động thương mại và công nghiệp quốc tế, Ủy ban nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và chính quyền địa phương các thành phố cảng trọng điểm Asean đồng tổ chức Diễn đàn hợp tác các thành phố cảng trọng điểm logistics xuyên biên giới Trung Quốc-Asean tại Bằng Tường, Quảng Tây vào ngày 28/6/2023.

Diễn đàn là hoạt động xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20. Diễn đàn tập trung vào chủ đề “Thông minh và hiệu quả, thông suốt và thuận tiện – Hợp tác với các thành phố cảng để phát triển hợp tác logistics xuyên biên giới”, đối thoại và trao đổi được tổ chức về ba chủ đề “Liên kết công nghiệp-Thành phố và xây dựng thành phố thông minh”, “Kết nối cơ sở hạ tầng hậu cần”, “Cảng thông minh và tạo thuận lợi cho thủ tục hải quan”.

KẾ HOẠCH THÁNG 7

- Tạo cơ hội hợp tác mới với các hiệp hội trong và ngoài nước.
- Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các hội viên
- Đánh giá và phát triển cơ hội mở rộng ngành nghề thông qua quan sát và phát triển các cảng mới (Cảng Thái Hà, Cảng Nghi Sơn)